

นสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ



ไทย EXPRESS

ปีที่ 57 ฉบับที่ 17739 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2549 ราคา 8.00 บาท

ชก หลัง ขาว

●● ชกหลังขาว ประจำวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ●● คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาลูกยากจน และเด็กด้อยโอกาส ที่มี "ครูอ้อย"... จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน สั่งเดือนกันยายนประกาศรับสมัครโครงการทุนวิศวะอุตสาหกรรม จากเดิมวันที่ 1 ก.ย.-15 ต.ค. มาเป็นวันที่ 16 ต.ค.-30 ต.ค. โดยไม่แจ้งเหตุผล ●● ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นการให้ทุน "ที่หวังผล" เพราะเป็น ทุนให้เปล่า จำนวน 5 แสนทุน คิดเป็นเงินแล้วเกือบ 3,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันรับสมัครเร็วขึ้น เพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ●● การช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องดี แต่ "เพลิงสีรุ้ง" ไม่อยากให้เกิดเรื่องการให้ทุนการศึกษามาเป็น "เกมถ่วงเมือง" ที่หวังเรียกคะแนนเสียง...แม้จะรู้ว่ามันคงเป็นไปได้ก็ตาม!!! ●● นั่งเป็นประธานประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของ "วังจันทร์เกษม" วันก่อน เจ้ากระทรวงคุณกฐก แอบดึงแว่นตามาสวมเพื่ออ่านเอกสารขณะที่ผู้บริหารรายงานเรื่องราวให้ฟัง ●● แต่พอถึงเวลาต้องแสดงความคิดเห็น "ครูอ้อย" รับผิดชอบแทนที่ใส่กระเป๋า...ที่ต้องถอดเข้าถอดออกไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่ชิน หรือกลัวคนจะรู้ว่า "แก" แล้ว??? ●● ทบอ.มอบหมายให้ วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับหน้าเสื่อเป็นประธานคณะทำงานจัดระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่น แต่พอถึงเวลาที่เสนอ นัด "จูนปาก" เสียง ปรับความเข้าใจกับบรรดาอธิการบดีเรื่องแอดมิชชั่นและข้อสอบเอเน็ตที่อยากทำให้ใช้กัน ●● หลายคนสงสัยว่าเหตุใด "ปีวันชัย"

ถึงไม่ได้เข้าร่วมโต๊ะอาหาร เพราะอยู่ไกลตามด้ามา ไม่กิน หรือเพราะกลัวไปขัดรัฐธรรมนูญ...อันนี้ต้องไปถามกันเอง!!! ●● ส.เกียรติคุณ พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล ซึ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กพิเศษ วันที่ 20 ต.ค. ที่ BSC BOWL R.C.A. Plaza ติดต่อนัดได้ที่ โทร. 0-2286-122 หรือ 0-1803-0338 ●● จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ กองทัพอากาศจัดโครงการหลักสูตรปริญญาตรีประสานศาสตร์มหาบัณฑิต นอกเวลาราชการ ตอนเรียนพิเศษ สำหรับข้าราชการทหารอากาศยศตั้งแต่เรืออากาศเอกขึ้นไป รวมถึงข้าราชการพลเรือนระดับ 5 และบุคคลทั่วไปที่มีตำแหน่งบริหารงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เปิดขายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. หรือสอบถามที่ โทร. 0-2255-2154, 0-2218-7219 ●● ฝ่ายบริหารสื่อสารการตลาด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัด โครงการ DPU Robot Camp รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น วันที่ 26-27 ต.ค.นี้ สนใจขอข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2954-7300 ต่อ 235.

"เพลิงสีรุ้ง"